

สรุปผลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข-มอ-มช

“3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 7”

ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเซนทารา ริเวอร์ไซด์ จ.เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มข-มอ-มช 3 พลัง เพื่อแผ่นดิน ในการสนับสนุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของทั้งสามมหาวิทยาลัยโดยอาศัย ความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรณีตัวอย่างของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จนั้น ในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการกำหนดให้สำนักหอสมุดทั้ง 3 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มที่ 7 ภายใต้หัวข้อ Digital Library นำโดยนายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ รศ. ดร. โอภาส เกาไสยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี น.ส.ชุตติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้บริหาร หัวหน้างานและบุคลากรทั้ง 3 มหาวิทยาลัยเข้าร่วม ประชุมอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้ผู้บริหารทั้ง 3 ท่านได้สรุปผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่ห้องสมุดได้ดำเนินการ เพื่อส่งเสริมการให้บริการ Library digital และอำนวยความสะดวกในการผู้ใช้บริการเข้าถึงสารสนเทศบริการต่างๆ ของห้องสมุดได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ การชำระค่าปรับเกินกำหนดด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน การยืมทรัพยากรห้องสมุด ด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์ device การยืมทรัพยากรและมารับด้วยตนเองผ่าน smart locker ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร.โอภาส เกาไสยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เพื่อรองรับ การเป็นพื้นที่ 24 และ co-working space รวมถึงการออกแบบบริการ PSU Libx หรือ Mobile Application รวบรวมบริการต่างๆ ของห้องสมุดไว้ในเว็บเดียว ได้แก่

1. สร้างคิวอาร์โค้ดหรือบาร์โค้ด : สามารถสร้างคิวอาร์โค้ดหรือบาร์โค้ดเพื่อใช้สแกน เข้า-ออก ห้องสมุด แทนบัตร นักศึกษาหรือบุคลากร
2. ค้นหาหนังสือ : สามารถค้นหาหนังสือได้จากห้องสมุดทั้ง 5 วิทยาเขต
3. ยืมหนังสือด้วยตนเอง : สามารถสแกนยืมหนังสือและยืมต่อด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันได้ สะดวก ง่าย รวดเร็ว

4. ชำระเงินค่าปรับ : สามารถชำระเงินค่าปรับจากแอปพลิเคชัน PSU LibX

5. อ่าน eBook ได้ฟรี : สามารถอ่าน eBook ที่ห้องสมุดคัดสรรมาให้ทุกคน ผ่าน PSU eLibrary

ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน โดยจัดทำในรูปแบบโลกเสมือนจริง (Metaverse)

น.ส.ยศยาดา สิทธิวงษ์ หัวหน้าหน่วยสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและนวัตกรรมเป็นตัวแทนสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Ai Clinic

นอกจากร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของห้องสมุดในปีที่ผ่านมาแล้ว ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากรที่ได้ร่วมเสนอ Road Map เพื่อให้เกิดความร่วมมือและจัดตั้งคณะทำงานระหว่าง 3 สำนักหอสมุดเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบ Seamless Digital library ได้แก่

1. Real Time ILL โดยใช้ Robotics Process Automation (RPA) การได้รับสิ่งพิมพ์ทันทีที่ขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแม่ข่าย
2. การจัดซื้อฐานข้อมูล การพิจารณาข้อมูลการจัดซื้อร่วมกันทั้ง 3 สำนักหอสมุด เพื่อให้มีอำนาจต่อรอง และสามารถซื้อ e-book ร่วมกันในอนาคต โดยใช้ Platform ที่สำนักหอสมุดทั้ง 3 ได้ร่วมกันพัฒนา โดย สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรเป็นแม่ข่าย
3. การจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการตอบรับการเผยแพร่ผลงานหรือตำราวิชาการภายใน 24 ชั่วโมงที่ห้องสมุดปลายทางยังไม่ได้รับตัวเล่ม โดย สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรเป็นแม่ข่าย
4. การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนบุคลากรห้องสมุดทั้ง 3 สถาบัน เข้าเรียนรู้และทำงานร่วมกันแบบระยะสั้นและระยะยาว หรือการจัดเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานร่วมกัน เช่น การประยุกต์การใช้ AI เพื่อการวิเคราะห์และจัดทำรายการ เป็นต้น โดย สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแม่ข่าย

ปี 2567 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข-มอ-มช “3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 8” จัดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์